



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๙๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๙๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะเวลา ๓ เดือน (จำแนกรายโรงเรียน)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓ เดือน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วมของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่กำหนดโดยกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมกำกับในเรื่องการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานหรือโรงเรียนให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน เป็นสำคัญ หากโรงเรียนใดที่ไม่มีนักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก ส่วนหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเป็นหน่วยเบิก จะดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต่อไป

/ทั้งนี้ ในชั้นตอน...

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ให้กำหนดเงื่อนไขการเช่าโดยระบุว่าการลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมการจัดการประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม แล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชมารดาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูพาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕